



MST: 200 1267 225

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ SONG MÃ PHÁT

Đơn vị chuyên phân phối, lắp đặt và bảo trì hệ thống xử lý nước

Địa chỉ: Số 29B Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 6, Tp Cà Mau
Hotline: 0290 39 12345 ~ Zalo: 0919 73 83 93 ~ Website: Songmaphat.com

THƯ NGỎ

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Lời đầu tiên **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SONG MÃ PHÁT** xin gửi đến quý lãnh đạo cùng quý thầy cô lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất cho năm học mới.

Thưa quý trường! Công ty chúng tôi ra đời với sứ mệnh mang tới mỗi gia đình người Việt một nguồn nước sạch và tinh khiết nhất. Là nhà phân phối máy lọc nước và xử lý nước tại thị trường Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng hơn 5 năm qua. Chúng tôi luôn tự hào về chính sách hậu mãi cũng như kinh nghiệm kỹ thuật của mình trong lĩnh vực lắp đặt và bảo trì các hệ thống lọc nước gia đình, lọc nước đóng bình và xử lý nước công sở tại Cà Mau.

Trong những năm qua. Công ty chúng tôi đã tiến hành kí hợp đồng bảo trì định kì hệ thống lọc nước tinh khiết RO với một số trường học trên địa bàn Thành phố Cà Mau và chúng tôi nhận thấy: Hiện tại có một số hệ thống máy của các trường được cấp trong đợt 1 và đợt 2 đang gặp các vấn đề như:

- Hệ thống máy không hoạt động, bồn chứa nước cấp và nước tinh khiết xuống cấp.
- Máy hoạt động nhưng không lọc ra nước tinh khiết hoặc nước tinh khiết ra rất ít .
- Hệ thống vận hành không đồng bộ, nước tinh khiết ít, nước thải quá nhiều.
- Hệ thống làm lạnh hoạt động nhưng không lạnh, nước uống có mùi ...

Vì lẽ đó. Nhân dịp đầu năm học mới với phương châm "*Nước sạch không thể thiếu*". Công ty chúng tôi mạnh dạn liên hệ cùng với gửi thư ngỏ này đến Quý lãnh đạo trường, bộ phận quản lý vận hành hệ thống máy lọc nước để xin được hợp tác (*khi cần*) trong quá trình nhà trường sử dụng hệ thống lọc nước phục vụ nước uống cho học sinh và giáo viên.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý trường!

Mọi liên hệ xin được gọi điện hoặc zalo về công ty theo

Hotline: 0290 39 12345 ~ Hotline/Zalo: 0919 73 83 93 ~ Website: Songmaphat.com

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HỆ THỐNG MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO CÔNG TY ĐANG THỰC HIỆN BẢO TRÌ

